



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

วธ.น้อมรับพระราชดำรัสปลุกคนไทยเห็นคุณค่าภาษาไทย

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเป็นห่วงปัญหาภาษาไทยในปัจจุบันนั้น คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า วธ.ได้ดำเนินการรณรงค์การใช้ภาษาไทยมาโดยตลอด แต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสก็ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง ซึ่งจะต้องมีการรณรงค์ต่อไปให้มากยิ่งขึ้นในทุก ๆ ด้าน ในขณะที่เดียวกันตนคิดว่ากรรณรงค์การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องคงไม่ใช่หน้าที่ของ วธ. เพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้น แต่จะต้องประสานกับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของภาษาไทย โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ส่วนที่ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับคนไทยในต่างประเทศจะลืมนวัตกรรมไทย และภาษาไทยนั้น วธ. จะประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ เพื่อให้มีการรณรงค์ให้คนไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องมากขึ้น

คุณหญิงไขศรี กล่าวต่อไปว่า ในส่วนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสเรื่องการล้างสมองคนไทยให้รู้ว่าประเทศไทยมีภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยนั้น ในเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกันหลายส่วน เพราะการล้างสมองคนไทยจะเป็นมาตรการเด็ดขาดไม่ได้ แต่จะต้องค่อยเป็นค่อยไป ควรเริ่มจากการปลูกฝังการรับรู้ และให้ความสำคัญกับภาษาไทยตั้งแต่วัยเด็ก โดยการปลูกฝังและรณรงค์ต้องทำไปพร้อมกัน ต้องมีการเชื่อมโยงให้เกิดขึ้นระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน รวมทั้งควรมีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องว่าสิ่งที่ได้รณรงค์มาเพียง พอหรือยัง หากยังไม่พอก็ต้องคิดต่อไปว่าจะมีการดำเนินการเพิ่มเติมอย่างไรต่อไป ซึ่งที่ผ่านมา วธ. ได้มีการจัดสัมมนาภาษาไทยทั้ง 4 ภาค และภายในเดือนกันยายนจะมีการสรุปปัญหาการใช้ภาษาไทยทุกด้าน จากนั้นจะจัดทำแผนแม่บทภาษาไทยเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด นอกจากนี้จะมีการจัดสัมมนาเรื่องในหลวงกับพระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ในเดือนธันวาคมอีกด้วย

"จากกระแสพระราชดำรัสแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันคนไทยปฏิบัติตัวตามต่างชาติในทุก ๆ เรื่อง ซึ่งเกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่คนไทยรับเอาวัฒนธรรมจากต่างประเทศมาใช้ ไม่ว่าจะป็นกระแสการบริโภคนิยม โดยไม่มีการกลั่นกรอง เช่นเดียวกับเรื่องภาษาและวัฒนธรรมที่เด็กรุ่นใหม่ไม่ให้ความสำคัญ เพราะไปนิยมของชาติอื่น ในขณะที่ชาวต่างชาติ กลับชื่นชมวัฒนธรรมของเรา ดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรมจะรณรงค์ทุกด้าน ทั้งด้านภาษา การแต่งกาย หรือวิถีชีวิต ซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด แต่ทั้งนี้ยอมรับว่าการรณรงค์ทำยากมาก เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเปิด ไม่ได้เป็นแบบประเทศอื่น ๆ เช่น ภูฏาน หรือลาว ที่ยังมี

วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม นุ่งผ้าถุงไปวัด ใส่บาตรตอนเช้า แต่ประเทศไทยเปิดประเทศมาก โดยไม่
ปิดกันอะไรเลย จนทำให้คนไทยไม่มีภูมิคุ้มกันที่จะเลือกรับสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านสื่อเข้ามาได้”
รณว.วธ.กล่าว.